

Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:
<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 07 tháng 12 năm 2020

Đến: Tất cả nhân viên và các bên liên quan của ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Chủ đề: Ngân sách Đề xuất của Thống đốc cho Dịch vụ I/DD

Thống đốc Kate Brown gần đây đã công bố ngân sách đề xuất của bà cho hai năm 2021-2023.

Ngân sách của thống đốc cho ODDS:

- bảo vệ các tiêu chí đủ điều kiện hiện tại và mức độ dịch vụ cho các cá nhân cần dịch vụ I/DD.
- đầu tư khoảng trên 34 triệu đô la để chuyển đổi từ biểu phí dịch vụ cũ của nhân viên chăm sóc và các công cụ đánh giá hiện tại sang các nhóm dịch vụ mới dựa trên Quy trình Đánh giá Nhu cầu Tiểu bang Oregon (Oregon Needs Assessment, hoặc ONA) và thanh toán theo mô hình phí dịch vụ mới.
- tiếp tục các cắt giảm được đưa ra trong Phiên họp Đặc biệt năm 2020, bao gồm loại bỏ các Mạng lưới Gia đình với Gia đình (Family-to-Family Networks) và loại bỏ tài trợ cho hệ thống công nghệ quản lý hồ sơ trên toàn tiểu bang.
- bao gồm tài trợ để tăng cường khả năng tiếp cận ngôn ngữ cho các dịch vụ ODDS.

Ngân sách của Thống đốc cho ODDS giai đoạn 2021-23 tổng cộng là \$3,589.3 triệu, tăng 16.4% so với Ngân sách 2019-21 do Cơ quan Lập pháp phê duyệt.

Bức tranh tài chính của tiểu bang có vẻ hứa hẹn hơn so với những ngày đầu của thời kỳ đại dịch COVID-19. Ngân sách này tiếp tục cắt giảm một số dịch vụ rất quan trọng, vốn là vô giá đối với các gia đình. Đồng thời, ngân sách này cho phép chúng ta duy trì các dịch vụ và đầu tư cho thân chủ của chúng ta và hệ thống I/DD.

Một bản [tóm tắt ngân sách ngắn gọn](#) và ngân sách chiến lược đầy đủ của Thống đốc hiện được đăng tại budget.oregon.gov.

Ngân sách của thống đốc là bước trong một quá trình dài. Vào tháng Giêng, Cơ quan Lập pháp sẽ bắt đầu công việc khó khăn là phát triển Ngân sách được Cơ quan Lập pháp Phê duyệt (Legislatively Approved Budget, hoặc LAB) cuối cùng. Các ứng hộ viên cho thân chủ I/DD, các bên liên quan cũng như nhân viên chăm sóc sẽ có nhiều cơ hội hơn để đóng góp ý kiến cho các nhà lập pháp trong suốt phiên họp. Tôi mong muốn được làm việc với quý vị trong suốt quá trình này và tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho quý vị.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng trên <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OrebODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể có tài liệu này bằng một ngôn ngữ khác, bản in lớn, chữ nổi hoặc theo một định dạng mà quý vị thích. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.